



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 22 กันยายน 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ปรับแผนเกษตรอินทรีย์วางเป้า'รายได้'เพิ่ม3%ต่อปี	กรุงเทพธุรกิจ
2. คอลัมน์: มุมข้าราชการ: บันทึกโยกย้าย	ไทยรัฐ
3. สศก. ลุยยกระดับเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี'65 เดินหน้าขยายตลาด...	khaosod.co.th
4. กษ.จับมือบี๊กซีขยายผลแปลงใหญ่ ยกระดับผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียมเข้าตลาด	แนวหน้า
5. แปลงใหญ่ ฤดูไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนำการเกษตร ร่วมมือกับ บี๊กซี ดันผัก-ผลไม้...	ข่าวสด
6. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
7. แปลงใหญ่ ฤดูไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนำการเกษตร ร่วมมือกับ บี๊กซีดันผัก-ผลไม้...	มติชน
8. คอลัมน์: 1/4 Special Report: ถอดบทเรียน 'กาฬโรคม้า'ไขปริศนา? ต้นตอ...	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มรภ.เพชรบุรีเสวนาเกลือไทย	เดลินิวส์
10. วันไอโซนโลก 'ปีที่เอสตูแลโลก เราดูแลคุณ' เพิ่มไอโซนให้คนกรุงเทพฯ	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อข่าว : สศก.ปรับแผนเกษตรอินทรีย์วางเป้า'รายได้'เพิ่ม3%ต่อปี

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 11688 หน้า : 5(ขวา)

กรุงเทพธุรกิจ • “สศก.” ปรับยุทธศาสตร์
เกษตรอินทรีย์ 2560-2565 วางเป้าขยาย
มูลค่าเฉลี่ย 3% ต่อปี เพิ่มพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1.3 ล้านไร่ เกษตรกร 80,000 คน ดันไทย
ยืนหนึ่งอาเซียน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผย
ว่าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.
ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายเกษตรอินทรีย์ 2560-
2564 เป็นแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์
พ.ศ.2560-2565 ซึ่งมีเป้าหมายอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย
3% ต่อปี ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อย
กว่า 1.3 ล้านไร่ และจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตร
อินทรีย์ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย ภายในปี 2565
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจึงกำหนดประเด็น
การพัฒนา 3 ด้านได้แก่ 1.ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
ฐานข้อมูล 2.พัฒนาการผลิตและการบริหาร
จัดการ และ 3.พัฒนาการตลาด การบริการ และ
มาตรฐาน

สำหรับปีงบประมาณ 2564 จขรณฤกษ์

สศก.ปรับแผนเกษตรอินทรีย์ วางเป้า'รายได้'เพิ่ม3%ต่อปี

ขับเคลื่อนกับกระทรวงต่างๆ ตามแผน
มากกว่า 200 โครงการ งบประมาณ 1.9
พันล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2560-2562 ได้ดำเนินการ
ไปแล้วในพื้นที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวม 896 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแห่งจำนวน 780 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการ
ขยายการบริโภคไปยังกลุ่มโรงเรียน ต่อเนื่อง
ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ตลอดจน
การส่งเสริมเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์และ
เปิดตลาดสีเขียวชายฝั่งปลอดภัยในสถานที่
ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมการผลิต
ข้าวอินทรีย์ปี 2560-2564 (1 ล้านไร่) เพื่อให้
กลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน
ข้าวอินทรีย์ และขยายพื้นที่การผลิตข้าวให้
ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic

Thailand โดยในช่วงที่ผ่านมาปี 2560-2562
มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,818 กลุ่ม
เกษตรกร 130,082 ราย รวมพื้นที่ 1.21 ล้านไร่
มีเกษตรกรผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 4,873 กลุ่ม
เกษตรกร 103,492 ราย พื้นที่ 0.922 ล้านไร่

ปัจจุบันมีเกษตรกรอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน
4,034 กลุ่ม 85,762 ราย 0.74 ล้านไร่ และ
มีเกษตรกรที่ได้รับรองการผลิตข้าวอินทรีย์
จำนวน 839 กลุ่ม 17,730 ราย ในพื้นที่
0.182 ล้านไร่

“ตลาดเกษตรอินทรีย์มีมูลค่าตลาดโลก
สูงถึงปีละ 3.55 ล้านล้านบาท และขยายตัว
ต่อเนื่องทุกปี ส่วนไทยมีมูลค่าตลาดประมาณ
3,000 ล้านบาท เป็นตลาดต่างประเทศ 2,100
ล้านบาท ซึ่งไทยมีความพร้อมทางภูมิศาสตร์
และโลจิสติกส์ สามารถยกระดับสู่ผู้นำด้าน
เกษตรอินทรีย์ของภูมิภาคอาเซียนได้”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข้าราชการ: บันทึกโยกย้าย

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 22890 หน้า : 12(กลาง)

มุม ข้าราชการ '5.12'

บันทึกโยกย้าย

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแทนที่จะได้ทำบันทึกเรื่องการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงต่างๆที่ได้รับอนุมัติผ่านกรมออกมาเมื่อวันอังคารต้องใช้พื้นที่เพื่อกล่าวถึงการจัดประชุมประจำปี 2563 ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่อง "ชีวิตวิถีใหม่ ประเทศไทยหลังโควิด" เสียก่อน
วันนี้จึงขอนำเรื่องการอนุมัติการแต่งตั้งเมื่อวันอังคารที่แล้วมาทำบันทึกไว้ไม่ให้ขาดหาย

รายการแรกเป็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง **เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ** โดยระบุว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง **พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์** รองผู้บัญชาการทหารบก สังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรื่องนี้เป็นไปตามที่เคยเขียนคัดค้านไว้ล่วงหน้ามาตลอดว่าตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นตำแหน่งในราชการพลเรือนชั้นกับ ก.พ. การเอาข้าราชการประเภทอื่นมาครองตำแหน่งนั้นต้องใช้อำนาจบีบบังคับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยินยอมรับว่า คนในราชการพลเรือนไม่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะรับตำแหน่งนี้ต้องให้ทหารมาเป็นนายคนแล้วคนเล่า

ทำไมไม่โอนสภาความมั่นคงแห่งชาติไปขึ้นกับกระทรวงกลาโหมเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปเพื่อน้องข้าราชการพลเรือนในสังกัดนั้นจะได้ดีดยศพลตรี พลโท พลเอก กับเขาบ้าง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย ดังนี้ 1. นาย

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวง 2. นายอำพันธุ์ เวทีตินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 3. นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง 4. นายสัญญา แสงนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

5. นายพิศาล พงศาพิชน์ รองปลัดกระทรวงเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6. นายพิเศษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 7. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม 8. นายจันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ของ **กระทรวงคมนาคม** ได้รับอนุมัติ 2 ราย คือ 1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง 2. นายทวี เกษีสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ส่วน **กระทรวงสาธารณสุข** เสนอแต่งตั้ง **นางสมฤทัย ช่างโชติ** นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข **กระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เสนอแต่งตั้ง **นายฉัตรศักดิ์ ทองศิริ** ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน

สำนักงาน ก.พ. เสนอแต่งตั้ง **นางสาวชนมมาต สิริสาสดี** ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ. ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.

ส่วนการแต่งตั้งที่ผ่านมติ กรม.วันนี้โปรดติดตามต่อไป.

“ซี.12”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ khaosod.co.th

หัวข้อข่าว : สศก. ลุยยกระดับเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี'65 เดินหน้าขยายตลาด...

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า : -

KhaosodOnline 3 ตุลาคม 2563

หน้าหลัก > เศรษฐกิจ > สศก. ลุยยกระดับเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี'65

นาวารา ทิงแค็บ
Pickup อัจฉริยะพลังแรง

สศก. ลุยยกระดับเกษตรอินทรีย์ 1.3 ล้านไร่ ในปี'65 เดินหน้าขยายตลาดการบริโภคสู่ตลาดโลก

ลุยเกษตรอินทรีย์ 1.3ล.ไร่

21 ก.ย. 2563 - 16:37 น.

vivo V20 Pro 5G 44MP Eye Autofocus Selfie, Be the Focus. 4GB RAM 128GB 5G. 4,989.-

ติดตามข่าวสด Khaosod-ข่าวสด 30

ข่าวเด่นประจำวัน

น.ส. ทศนิษฐ์ เมื่อนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาแผนขยายพื้นที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 2564 เป็นแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2563-2565 มีเป้าหมายอัตราการขยายตัวของพื้นที่ด้านเกษตรอินทรีย์เฉลี่ย 3% ต่อปี ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2563 เป็น 1.3 ล้านไร่

จำนวนเกษตรกรที่ดำเนินการอินทรีย์ ในปี 2563 มีทั้งสิ้น 256,5 พันราย 3 ล้านไร่ แบ่งเป็นภาคการผลิตที่ 1. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาฐานข้อมูล และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 2. พัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ 3. พัฒนาการตลาด การบริการ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

สำหรับปีงบประมาณ 2564 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะยังคงขยายการขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์ในกระทรวงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการดำเนินงานกว่า 200 โครงการ งบประมาณ 1.9 พันล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยการส่งเสริมการบริโภคเกษตรอินทรีย์ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

อย่างไรก็ตามการขยายตลาดส่งออก ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้ไทยขยาย และสถานการณ์การเกษตรอินทรีย์ ปี 2560-2562 ได้ดำเนินการไปจนถึงขั้นที่โรงพยาบาลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรวม 896 แห่ง

โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งจำนวน 780 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีมีการขยายการบริโภคเกษตรอินทรีย์ไปยังกลุ่มโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันปลอดภัย ปลอดภัยคือ ปอองสารพิษ ปอองไรไฟโตโพรเทออิน และจัดตั้งคลินิกสุขภาพปลอดภัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหาร ตลอดจน การส่งเสริมเกษตรกรที่เกษตรอินทรีย์ และเปิดตลาดเชิงพาณิชย์ปลอดภัยในเกณฑ์ต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีโครงการส่งเสริมการค้าสินค้าอินทรีย์ ปี 2560-2564 (1 ล้านไร่) เพื่อให้นักท่องเที่ยวภาคผลิตสินค้าอินทรีย์ที่กรมเกษตรฯ ข้าราชการรัฐเอกรัษฎาเกษตรและสหกรณ์ และขยายพื้นที่การผลิตข้าวที่ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ Organic Thailand โดยในช่วงที่ผ่านมา 2560-2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5,818 ครัวเรือน เกษตรกร 130,082 ราย ไร่พื้นที่ 1.21 ล้านไร่

มีเกษตรกรนำผลผลิตอินทรีย์ 4.873 ครัวเรือน เกษตรกรจำนวน 103,492 ราย พื้นที่ 0.922 ล้านไร่ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรอินทรีย์ในเขตเมือง 4,034 ครัวเรือน 85,762 ราย 0.74 ล้านไร่ และมีเกษตรกรที่ได้รับโครงการส่งเสริมสินค้าอินทรีย์ จำนวน 839 ครัวเรือน 17,700 ไร่พื้นที่ 0.182 ล้านไร่

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยคุณภาพและทันสมัยระดับโลก สินค้าเกษตรอินทรีย์ไม่แพ้กัน ซึ่งนอกจากจะช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยให้หันมาปลูกพืชเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริโภคอีกด้วย

อีกทั้ง ตลาดเกษตรอินทรีย์ ยังเป็นตลาดที่นำมาใช้ของทั่วโลก โดยมีมูลค่าตลาดโลกถึงปีละ 3.59 ล้านล้านบาท และขยายตัวต่อเนื่องทุกปี มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 3,000 ล้านบาท มีการเติบโตในประเศ 900 ล้านบาท และตลาดต่างประเทศ 2,100 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องได้กับรายงานระบุว่ามีความต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความพร้อมทางภูมิศาสตร์และโอกาสที่ส่งเสริมการขยายตัวของสินค้าเกษตรอินทรีย์จึงถูกผลักดันขึ้นได้

รหัสข่าว: I-1200922000477

หน้า: 1/1



กษ.จับมือบิกซีขยายผลแปลงใหญ่ ยกกระดับผลิตสินค้าเกษตรพรีเมียมเข้าตลาด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ว่า กระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นให้ภาคเกษตรมั่นคง เกษตรกรมีรายได้ ทรัพยากรยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ปัญหาความเดือดร้อน จึงเกิดนโยบายตลาดนำการเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 6,926 แปลง ให้เกษตรกรร่วมมือใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถแข่งขันด้านต่างๆ เพื่อความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรวางแผนการผลิตเป็น ตลอดจนผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปและสินค้าหัตถกรรมที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพปลอดภัย ยกกระดับเป็นสินค้าพรีเมียม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสร้างรายได้และพึ่งตนเองได้ยั่งยืน

นอกจากนี้ จากนโยบายตลาดนำการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายร่วมกัน พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมของเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายปลาย ทั้งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม การ

ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต และการตลาดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรทราบความต้องการของตลาด สามารถนำมาวางแผนการผลิตให้สอดคล้องทั้งคุณภาพและปริมาณ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาผลผลิต มีรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร ตลอดจนผู้บริโภคเข้าถึงผลผลิตการเกษตร ทั้งผักและผลไม้ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผ่านบริษัท บิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าคุณภาพไปทั่วประเทศไทย

“นอกจากการให้ความสำคัญกับเกษตรกรแปลงใหญ่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ ยังให้ความสำคัญกับเกษตรกรรายย่อยด้วย ซึ่งต้องดูแลใกล้ชิด โดยได้รับการดูแลจากภาครัฐเหมือนกัน ให้คำแนะนำช่วยปรับเปลี่ยนการทำเกษตรให้ยั่งยืนมากขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคเกษตรมาก มุ่งหวังสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงให้อาชีพเกษตรกรรวมเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน อีกทั้งยังตั้งเป้าให้ภาคเกษตรของไทยเป็นครัวของโลก จึงต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก เราจึงต้องร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร ซึ่งการลงนามวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นพันธมิตรที่ช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมต่อไป” นายเฉลิมชัยกล่าว

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการระบบ



ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 413,697 ครัวเรือน พื้นที่ 6,777,454 ไร่ จำนวนแปลงใหญ่ 6,926 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ โดยมุ่งบริหารจัดการกลุ่ม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องความ

ต้องการตลาด เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด และราคาตกต่ำ เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบายการตลาดนำการเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอน และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนความร่วมมือเชื่อมโยงการทำงานด้านการผลิตและการตลาดกับบิกซี ซึ่งวางแผนร่วมกันต่อเนื่อง โดยบิกซีรับซื้อตรงไม่จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แต่อย่างใด แต่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 1,800 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 20 ล้านบาทต่อปี และตำบลบ้านคา จากแปลงใหญ่ตำบลประดผลสด ต.บ้านมิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 439 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 7 ล้านบาทต่อปี และมีแผนรับซื้อโอวาคาโด จากแปลงใหญ่โอวาคาโด หมู่ 4 ต.รวมไทย อ.พยุหะ จ.ตาก ในฤดูการถัดไปด้วย เป็นความร่วมมือต่อเนื่อง และจะขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

แปลงใหญ่ จุดไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนำการเกษตร ร่วมมือกับ บิ๊กซี ดันผัก-ผลไม้ ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลาดนำการเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและมอบแนวทางการดำเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เกษตรกรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ตลาดนำการเกษตรเป็นเป้าหมายสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรวางแผนการผลิตตามความต้องการและตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงการผลิตและการรักษามาตรฐานสินค้าเกษตร การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ จะส่งผลต่อเกษตรกร ให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า วางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ เข้าสู่ปีที่ 5 มีจำนวน 6,926 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ พื้นที่ 6,777,454 ไร่ สมาชิกรวม 413,697ครัวเรือน ที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนและเห็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญต่อไปคือการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับสินค้าแปลงใหญ่ ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ปัจจุบันแปลงใหญ่ทั้งหมด ใช้นโยบายตลาดนำการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การร่วมมือกับบิ๊กซี ในวันนี้จึงเหมือนเป็นการเปิดตลาดให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกัน พร้อมทั้งจะสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

นายอัคริน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์



จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบิ๊กซี กล่าวเพิ่มเติมว่า บิ๊กซีพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยรับซื้อแตงโมจากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มียอดสั่งซื้อ 1,800 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และรับซื้อสับปะรดบ้านคา จากกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมียอดสั่งซื้อ 439 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลผลิตการเกษตรอีกหลายอย่าง อาทิ ไข่ไก่ ไก่เนื้อ ที่ยังอยู่การประสานงานเชื่อมโยง ซึ่งได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรแบบแปลงใหญ่ บิ๊กซีมีนโยบายเป็นเพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกระยะยาว เพื่อการมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ ซึ่งโดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบิ๊กซีได้ดำเนินการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงกับเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนพื้นที่ในสาขาบิ๊กซีในทั่วประเทศให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย

เกษตรวันนี้ประจำวัน 22 กันยายน 2563... ● งานใหญ่ที่เข้าชม ตราถนถนอง ผลงาน 10 ปี กรมหม่อนไหม ผลงานพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประทศผ้าไหม เส้นไหม ผลงานวิจัยและผล งานบูรณาการกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผ้าไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมจากทั่วประเทศ

โดย กรมหม่อนไหม เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่เลื่องลือสู่สากล ภายใต้นแนวคิด “1 ทศวรรษ กรมหม่อนไหม (10 ปี กรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ อาคาร 6-7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับ นิทรรศการ ผลงาน 10 ปี กรมหม่อนไหม ผลงานประกวดผ้าไหม เส้นไหม ผลงานวิจัยและผล งานบูรณาการกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผ้าไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมจากทั่วประเทศ

... ● แจ้งข่าวหน้าเกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@dailynews.co.th อีก 1 ช่องทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล LUKSANASAKR@DAILYNEWS.CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ... ●

เกษตรวันนี้

นายกฯหล้าปลื้ม

แปลงใหญ่ จุดไม่อยู่ เดินหน้าตลาดนำการเกษตร ร่วมมือกับ บิ๊กซีต้นผัก-ผลไม้ ปลอดภัยส่งถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร ตลาดนำการเกษตร โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและมอบแนวทางการทำงาน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เกษตรกรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และใช้ตลาดนำการเกษตรเป็นเป้าหมายสำคัญ ส่งผลให้เกษตรกรวางแผนการผลิตตามความต้องการและตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงการผลิตและการรักษามาตรฐานสินค้าเกษตร การสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ จะส่งผลดีต่อเกษตรกร ให้มีรายได้ที่แน่นอน ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มดำเนินการผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ เรียนรู้การบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า วางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ เข้าสู่ปีที่ 5 มีจำนวน 6,926 แปลง สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ พื้นที่ 6,777,454 ไร่ สมาชิกรวม 413,697 คนที่ผ่านมา ได้ขับเคลื่อนและเห็นผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายสำคัญต่อไปคือการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับสินค้าแปลงใหญ่ ให้เป็นสินค้าพรีเมียม ปัจจุบันแปลงใหญ่ทั้งหมด ใช้นโยบายตลาดนำการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการ การร่วมมือกับบิ๊กซีในวันนี้จึงเหมือนเป็นการเปิดตลาดให้กับเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงทั้ง 2 หน่วยงานมีแนวทางการดำเนินงานที่ตรงกัน พร้อมทั้งจะสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรตั้งแต่นั้นมา จนถึงปลายน้ำ รวมถึงใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)



ห้างค้าปลีกในกลุ่มบิ๊กซี กล่าวเพิ่มเติมว่า บิ๊กซีพร้อมที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้เริ่มขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยรับซื้อแตงโมจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร มียอดสั่งซื้อ 1,800 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท และรับซื้อสับปะรดบ้านคา จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมียอดสั่งซื้อ 439 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีผลผลิตการเกษตรอีกหลายอย่าง อาทิ อะโวคาโดที่ยังอยู่การประสานงานเชื่อมโยง ซึ่งได้รับความกรุณาช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ บิ๊กซีมีนโยบายเป็นเพื่อนที่ดีของเกษตรกรไทย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรม ให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกระยะยาว เพื่อการมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ ซึ่งโดยตลอดเวลาที่ผ่านมามีบิ๊กซีได้ดำเนินการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงกับเกษตรกรในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาผลผลิตให้แก่กลุ่มเกษตรกรไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนพื้นที่ในสาขาบิ๊กซีในทั่วประเทศให้เกษตรกรนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงอีกด้วย



ว ก่อนรายงานถึงเรื่องราวสถานการณ์ 'ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)' ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 จนถึง ณ ปัจจุบัน วิกฤติปัญหาของ เจ้าไวรัสสมรณะ ที่ได้แพร่กระจายสร้างผลกระทบไปนานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ในช่วงต้นปีที่เกิดการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด-19 ในประเทศไทยยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน คือ การสูญเสียครั้งประวัติศาสตร์ ใน

วงการม้าของประเทศไทย !!

นับว่าเป็นอีกเรื่องใหญ่ของประเทศไทย ที่ไม่เคยต้องสูญเสียม้าไปในเวลาไม่กี่เดือนไปมากถึง 561 ตัว ทีมข่าว 1/4 Special Report จึงไปติดตามย้อนรอยเรื่องนี้ มาน่าเสนาว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วบ้าง?

เปิดม้าม้าไทยตายครั้งใหญ่

เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ช่วงแรกที่ม้าล้มตายนั้น หากจะเรียกว่าตายเป็นเนือหรือกำลังม้าก็คงจะไม่ผิด ม้าที่ว่าเป็นสัตว์ที่ระแวดระวังตัวเองแข็งแรงสวยงาม แต่พอคิดเชื่อจะล้มตายภายในเพียงระยะเวลาแค่ 1-2 วัน ข้อมูลที่ทาง กลุ่มผู้เลี้ยงม้า หรือ ชมรมฯ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการม้าในประเทศไทย ได้บันทึกเอาไว้ระบุว่า วันที่ 27 มี.ค. 63 เริ่มมีทั้ง ม้าเลี้ยง ของชาวบ้านและ ม้าแข่ง ในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ล้มตายคิดสังเกตรวดเดียวอย่างน้อย 42 ตัว ก่อนจะแพร่ระบาดไปในฟาร์มม้าชื่อดัง อีก 11 แห่ง ต.ขนงพระ, ต.หมูสี อ.ปากช่อง จากยอดกว่า 40 ตัว ขยับพุ่งไป 59 ตัว

อาการของม้าที่ติดเชื่อก่อนจะล้มตายเหมือนกันหมด คือ ป่วยด้วยอาการไข้สูง ขอบตาบวมแดง หน้าตาบวม หายใจติดขัดเสียงดังก่อนเกร็ง และล้มตายในเวลา 24-48 ชม. เรียกว่าเป็นการสูญเสียทั้งคาดไม่ถึงและตั้งตัวกันไม่คิด เกิดขึ้นรวดเร็วมาก

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้พยายามเกาะติดแกะรอยสาเหตุการล้มครั้งนี้มาตั้งแต่แรก ๆ โดยหลังเกิดเหตุ ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบใน อ.ปากช่อง พร้อมรีบเก็บตัวอย่าง "เลือดของม้าป่วยและตาย" ไปตรวจวินิจฉัย โดยทางสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ยืนยันผลการตรวจสอบว่า เลือดม้าที่ตายมีเชื้อ

โรคแอฟริกันฮอสซิกเนส (African Horse Sickness: AHS) สายพันธุ์ serotype เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบทวีปแอฟริกา ซึ่งสัตว์ที่ไวต่อการรับเชื้อ คือ ม้า, ลา, ล่อ, ม้าลาย และ อูฐ โดยมีแมลงดูดเลือดประเภท ริ้น เป็นพาหะนำแพร่เชื้อ

ทางเจ้าหน้าที่เรียกสั้น ๆ ว่า โรค AHS ขณะที่ผู้เลี้ยงม้าเรียกว่า กาฬโรคม้า ยกให้เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากคิดเชื่อล้มป่วยก็จะตายในเวลาอันรวดเร็วเกือบ 100% และเริ่มขยายเป็นวงกว้างเรื่อย ๆ แค่วงปาย มี.ค.-ต้นเม.ย. ม้าในจำนวน 18 ฟาร์ม อ.ปากช่อง ล้มตายพุ่งพรวดขยับทะลุ 109 ตัว นอกจากนี้ยังกระจายไปยังพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มมีม้าเลี้ยงล้มตายเช่นกัน ผลตรวจเลือดเบื้องต้นก็พบว่า ติดเชื่อกาฬโรคม้า

การสูญเสียในวงการม้าไทยครั้งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย มาจังหวะเดียวกับเหตุวิกฤติโควิด-19 ประชาชนทั่วประเทศถ้าไม่ได้ติดตาม

ก็อาจจะไม่ค่อยทราบเรื่อง เพราะสื่อส่วนใหญ่ต่างไปติดตามข่าวโควิด-19 แต่บรรดา กลุ่มผู้เลี้ยงม้า ที่ต้องผจญทั้งโควิด-19 และต้องมาเจอกรมสุ่มกับเจ้ากาฬโรคม้า ซ้ำเข้าไปอีก ไม่ว่าจะ เป็น ม้าเลี้ยง หรือ ม้าแข่ง มาล้มตายไปแบบต่อหน้าต่อตา ด้วยกาฬโรคม้า บรรดาผู้เลี้ยงม้าต่างมีความผูกพันกับม้าที่เลี้ยงมาแบบครบประหงมราวกับลูก ต่างยังนึกไม่ถึงว่าจะต้องมาสูญเสียม้าไปแบบไม่คาดฝัน

"กาฬโรคม้า" จากแอฟริกา

คำถามที่พูดเหมือน ๆ กันว่า เจ้าเชื้อ "กาฬโรคม้า" จากแอฟริกา มันข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างไร ทำไมไปไม่ไผ่ล้อยู่ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา?

เพียงแค่ช่วง 1 สัปดาห์เศษ ๆ ระยะเวลาจาก วันที่ 27 มี.ค.-5 เม.ย. กรมปศุสัตว์รายงาน พบม้าตายใน 6 จังหวัดได้แก่ จ.นครราชสีมา 162 ตัว, ชัยภูมิ 1 ตัว, ประจวบคีรีขันธ์ 13 ตัว, เพชรบุรี 2 ตัว, ราชบุรี 3 ตัว, และชลบุรี 5 ตัว รวม 186 ตัว ช่วงนั้น นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและสหกรณ์ มีคำสั่งด่วน เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมปศุสัตว์ กรมอุทยานฯ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ถือเป็น โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย จึงสั่งดำเนินมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายม้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเร่งสอบสวนโรคอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อหาข้อสรุปที่แน่ชัด

หากได้เรียงข้อมูลในช่วงวันที่ 9 เม.ย. นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผอ.สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า กรมอุทยานฯ นำกำลังชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานฯ (หน่วยพยงเสือ), สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา), สำนักงานปศุสัตว์ จ.ฉะเชิงเทรา และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปทส.) ลงไปตรวจสอบข้อมูลตามเบาะแสได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีผู้ครอบครอง



66 บรรดาผู้เลี้ยงม้าต่างมีความผูกพันกับม้าที่เลี้ยงมาแบบประคบประหงมราวกับลูก ต่างนึกไม่ถึงว่า จะต้องมาสัญเสียม้าไปแบบไม่คาดฝัน 99

สัตว์ป่าชนิด "ม้าลาย" จำนวนมาก
อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ตะลึงฝูงม้าลายโผล่ไทย

ใครจะไปคาดคิดว่า การตรวจสอบ 9
เม.ย.จะไปพบ ฟาร์มม้าลาย ขนาดใหญ่ ระบุชื่อว่า
"สวนสัตว์เรย์ลินกา" เลขที่ 222 หมู่ที่ 4 ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นของ บริษัท เรย์ลินกา จำกัด ได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการ สวนสัตว์สาธารณะ (สป.21) เล่ม
ที่ 02 ฉบับที่ 48 ลงวันที่ 19 ก.ย.61 จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ (อายุใบ
อนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ 18 ก.ย.66) มีเนื้อที่รวม 44 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา
จากการตรวจนับม้าลาย ที่มีอยู่ในครอบครอง รวม 222 ตัว พร้อม
หลักฐานใบอนุญาตเข้าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จำนวน 2 ฉบับ
รวม 312 ตัว ระบุว่า ผ่านการตรวจโรคจากประเทศต้นทางและกรม
ปศุสัตว์แล้ว นอกจากนี้ยังพบข้อมูลการรายงานจำนวนการเปลี่ยนแปลง
ของม้าลายที่ครอบครอง ในปี 2561-2562 จำนวน 80 ตัว และใน
ปี 2563 ส่งออกม้าลาย ไปยังประเทศจีน 10 ตัว (รวมส่งออก
จีน 90 ตัว) คงเหลือรวม 222 ตัว

นอกจากการลงพื้นที่ไปตรวจฟาร์มม้าลาย
ใน จ.ฉะเชิงเทรา แล้ว ทางสถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ม.มหิดล ภายใต้อ
คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง
ควบคุม และป้องกันโรค AHS ใน
ม้าลาย ยังส่งทีมกระจายไปเก็บ
ตัวอย่าง เลือดม้าลาย อีกหลายจุด
เพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการเกิด
โรค ไม่ว่าจะเป็นที่ โบนันซา เอ็กโซ
ติก ซู อ.ปากช่อง, สวนสัตว์นครราชสีมา

ตาก: ลุ 561 ตัว



จากข้อมูลกรมปศุสัตว์ จากเหตุการณ์เดือน มี.ค.-เม.ย. จนมา
ถึง มิ.ย. 63 ยอดม้าตาย ใน 30 จังหวัด พุ่งถึง 561 ตัว (ป่วยสะสม
603 ตัว) ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีม้าตายมากที่สุด หลายตัว
เป็นม้าชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นม้าแฉ่งอดีตแชมป์หลายสนามมูลค่าหลายล้าน
บาท, ม้าโนสโมสรีฟ้าที่เคยสร้างผลงานระดับชาติ และม้าที่เคยร่วม
แสดงในหนัง-ละครหลายเรื่อง เช่น บุปผาสันนิเวศ ขณะทำการเฝ้าระวัง
ป้องกันแก้ปัญหา นอกจากทางกรมอุทยานฯ ออกประกาศห้ามนำเข้า
ทั้งม้าลายและฮิราฟ ตั้งแต่เดือน เม.ย.แล้ว ทางกรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่
ช่วยฉีดพ่นยา ติดตั้งมุ้งตาข่าย ป้องกันไม่ให้ลูกม้าเกิดแล้ว รวมไปถึงออก
ระดมฉีดวัคซีนในม้า รัศมี 50 กิโลเมตร จากจุดเกิดโรค และพื้นที่เสี่ยง
โมคอกม้า 1,245 แห่ง ม้า 7,999 ตัว

อำเภอเมืองนครราชสีมา, บริษัท ขาฟารี
ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ
จ.ปราจีนบุรี, หัวหิน ขาฟารี แอนด์ แอดเวน
เจอร์ พาร์ค จ.ประจวบคีรีขันธ์, สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
จ.ชลบุรี และสวนสัตว์สนามบินสุโขทัย อ.สวรรคโลก
เรียกว่า เมื่อตามเจอแหล่งเลี้ยง "ม้าลาย" ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นต้น
ตอแพร่ระบาดของกาฬโรคม้า ที่เล่นงานม้าไทยจนล้มตายครั้ง
ประวัติศาสตร์ แต่ปริศนาอยู่ที่ "ม้าลาย" จากพื้นที่ไหน? เป็นแหล่ง
ต้นตอระบาด ผลตรวจสอบเป็นเช่นไร เป็นสิ่งที่ทั้งกลุ่มผู้เลี้ยงม้า และ
ประชาชนที่ติดตามข่าวกำลังรอ "คำตอบ" อยู่!! จะว่าไปถ้ากาฬโรค
ม้า เปรียบเป็นหนังเรื่องยาว คงต้องติดตามต่อกันอีกหลายตอน.



มรภ.เพชรบุรีเสวนาเกลือไทย

ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เสวนาอัตลักษณ์เกลือทะเลไทย” ที่ศูนย์ความเป็นเลิศเกลือทะเล มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับ สำนักการเกษตรต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องมัลติทง รร.ไอซารา รีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผอ.สำนักการเกษตรต่างประเทศ รศ.ดร.บัญญัติ ศิริชนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.เพชรบุรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาของระบบพื้นที่ทำการเกษตรที่มีการผลิตเกลือและรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกลือทะเลไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อเสนอระบบพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกตามหลักเกณฑ์ของ FAO โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)” ระบบพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก การเสวนาวิชาการเรื่อง ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร ระบบภูมิปัญญาเกลือทะเลไทย และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับเกลือทะเล



วันโอโซนโลก 'บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ' เพิ่มโอโซนให้คนกรุงเทพฯ



สกลธี ภัททิยกุล

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้างต้น PM2.5" ภายใต้โครงการ Green City by MOAC ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และภาคเอกชน โดยมี สมศักดิ์ ชาตีสุข



ศิริเดช ผู้ช่วยเลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, สุรพงษ์ เล่าหะอัษฎา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอส สุมิตร คริสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ, นริศรา คริสันต์ ที่ปรึกษา กลยุทธ์สื่อสารองค์กร, พิศมัย เรื่องศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร และผู้แทนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน พร้อมทั้งแจกต้นไม้ ให้แก่ผู้โดยสารเนื่องในวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ของทุกปี ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต

ทั้งนี้ สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้างต้น PM2.5" ที่กรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว ในการสนับสนุนต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น เพื่อช่วยดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) โดยกรุงเทพมหานครได้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ไร่ดี/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: อังคาร 22 กันยายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14392

หน้า: 19(ขวา)

Col.Inch: 68.07

Ad Value: 85,087.50

PRValue (x3): 255,262.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: วันโอโซนโลก 'บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ' เพิ่มโอโซนให้คนกรุงเทพฯ



ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการติดตั้ง เครื่องฟ่นละอองน้ำบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บริเวณสถานีศาลาแดง สถานีสยาม สถานีอโศก ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าสามารถช่วยลดการกระจายตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี ครึ่งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต่อเนื่อง ที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับ รถไฟฟ้าบีทีเอส ดินอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงเทพมหานคร อีกครั้ง

ด้านผู้บริหารบีทีเอส **สุรพงษ์ เลหาะอัญญา** กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนหันมา

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจก เพิ่มเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนกรุงเทพฯ โดยเบื้องต้นแจกต้นไม้ รวม 20,000 ต้น มีทั้งหมด 5 ชนิด ประกอบด้วย เฟิร์นบอสตัน คล้ายนกยูง เศรษฐีเรือนใน ดินตุ๊กแก เกาะผ่นัง และกระดุมทองเลื้อย ให้กับประชาชน และโรงเรียนนำร่อง 7 โรงเรียน ไกล่แนวรถไฟฟ้า ได้แก่ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน โรงเรียนอรุณมิตร โรงเรียนประชาชนิเวณน์ โรงเรียนวัดเสมียนนารี โรงเรียนเสนานิคม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชน ใส่ใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เสริมการสร้างภูมิทัศน์ด้านทานให้กรุงเทพมหานครในระยะยาว อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วย